

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการกับแผนชุมชน
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคม กับแผนพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการกับแผน ชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ,คณะบริหาร, สมาชิกสภา อบต.,ผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งมน เข้าร่วม โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมฯ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วัดบ้านทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น มีบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อไป

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๖๖ , ๖๗ , ๖๘ และมาตรา ๖๙/๑ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำและอาจจัดทำกิจการในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริหารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน มีความจำเป็นในการทบทวนภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการกับแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จึงได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการกับแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร่วมกันคิด ร่วมกัน แก้ปัญหา และเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนทำกิจกรรมการประชาคมที่สามารถทำได้เองอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานและเป้าหมายที่ร่วมกันรับผิดชอบ

๓.๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาด่าง ๆ โดยใช้วิธีการระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้

๓.๓ เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการ ที่ชุมชนต้องการให้ดำเนินการแก้ไขมากที่สุดเป็นลำดับ

๓.๔ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และพัฒนาได้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด